

กยท. ร่วมกับคณะแพทยฯ มศว. สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกสอนทางการแพทย์จากยางพารา นำร่องแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ป้อนวงการแพทย์ เพิ่มการใช้ยางในประเทศ



กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จับมือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราทางการแพทย์ ผลิตอุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา 100 % พร้อมมอบอุปกรณ์รวม 30 ชิ้น แก่นิสิตแพทย์ในการอบรมฝึกทำหัตถการและผ่าตัด พร้อมจำหน่ายภายในงาน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมกันนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา ในโครงการอบรมการฝึกทำหัตถการและผ่าตัดด้วยชุดอุปกรณ์จากยางพาราในนิสิตแพทย์ จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในการทดลองผ่าตัด และเย็บแผล เพราะความยืดหยุ่นจากยางพารา มีความใกล้เคียงผิวหนังมนุษย์ ทำให้นิสิตสามารถทดลองการลงมือผ่าตัดและเย็บแผลจากผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพารา และเกิดความคุ้นชินและทักษะที่เพิ่มมากขึ้นก่อนการผ่าตัดจริงกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างนวัตกรรมวิจัยผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากอุปกรณ์ฝึกหัตถการเรียนการสอนทางการแพทย์บางชนิด ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง กยท. เล็งเห็นว่า อุปกรณ์บางชนิด ยางพาราสามารถนำมาผลิตทดแทนได้ ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงนิสิตนักศึกษาแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ กยท. ได้จัดบุรุษเปิดให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ฝึกผ่าตัดและเย็บแผลจากยางพาราแก่นิสิตแพทย์ ในราคาชุดละ 1,300 บาท ซึ่งประกอบด้วยแผ่นยางพารา มีดผ่าตัด กรรไกร เข็มเย็บแผล และไหมเย็บแผล เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย

ด้านตัวแทนนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ในฐานะนิสิตที่ยังไม่เคยได้เย็บแผลคนไข้จริง ๆ การได้ทดลองฝึกการลงมือผ่าตัดพร้อมเย็บแผลผ่านแผ่นยางพาราที่มีความยืดหยุ่นสูง จะช่วยให้สามารถเรียนรู้วิธีการเย็บแผลแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกัน ก่อนลงสนามเย็บแผลคนไข้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่นิสิตแพทย์ได้ เพราะก่อนหน้านี้เคยทดลองฝึกเย็บกับแผ่นหนังเทียม ซึ่งจะมีความยุบและยืดหยุ่นน้อยกว่ายางพารามาก ยางพาราจะมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้มากกว่า นอกจากนี้ อยากให้ กยท. สร้างผลิตภัณฑ์ฝึกหัตถการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น หุ่นจำลองจากยางพารา เพื่อให้สามารถฝึกการฉีดยาผ่านทางกระดูกไขสันหลัง เป็นต้น จะช่วยให้นิสิตแพทย์มีความพร้อม ความมั่นใจ ก่อนลงมือจริง และผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกได้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 27 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว “พลเอกฉัตรชัย สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้พรบ. ควบคุมยาง 2542 หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสอบปริมาณยางในตลาดจริง สกัดข้าวบีดเบือนทำราคาขายป่วน

“พลเอกฉัตรชัย สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้พรบ.ควบคุมยาง 2542 หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสอบปริมาณยางในตลาดจริง สกัดข้าวบีดเบือนทำราคาขายป่วน




พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในการอนุมัติและขยายระยะเวลา 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน 2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย และโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคาขาย และ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคาขายมีความผันผวน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพารา และเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้มีความเข้มแข็งแล้ว

กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย ยังได้เร่งดำเนินมาตรการด้านการผลิต ในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก พร้อมทั้งการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง และยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/GAP โดยมีเป้าหมายจะผลักดันสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้ขาย ผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตลาดยางพาราประเภทต่างๆ ได้แก่ ตลาดน้ำยางสดในพื้นที่ชายแดนใต้ 452 กลุ่ม ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นของ กยท. จำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราอีก 6 แห่ง ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเชื่อมโยงของตลาดต่างๆ ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่น กยท. ทั่วประเทศ สู่ตลาดกลางยางพารา ไปจนถึงตลาดยางระดับประเทศ อย่างเช่นตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) ซึ่งเป็นตลาด 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยางซึ่งจะเป็นการซื้อขายยางแท้จริง นอกจากการซื้อขายบนกระดานในตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าด้วย

สำหรับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศนั้น ในวันนี้ได้เรียกประชุม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยวฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน ซึ่งคาดว่าในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ สามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม นอกจากมาตรการข้างต้นที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแล้ว ล่าสุดยังได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยมี กยท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต็อก การนำเข้าและส่งออกยาง หรือที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ฉบับนี้ ที่จะ เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือน ขาว การกักตุนสินค้าหรือทุบราคายางได้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้วางมาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์การตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนด มาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ในวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาตรการที่แก้ไขปัญหาคือความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา และแก้ไขสถานการณ์ราคาในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม มุมมองของต่างชาติมองว่าดีมานด์และซัพพลายในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกันแต่ประเด็นราคา อาจเกิดจากการให้ข่าว ที่ส่งผลต่อสภาวะการณ์ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก นอกจากนี้กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตยางในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ปลายปีนี้มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานสู่ระดับสากล

 <p>Thai News AGENCY สำนักข่าวไทย</p>	วันที่ 26 มิ.ย. 60 หัวข้อข่าว คьюโขม่งข่าวเช้า (BIZ TIME)
--	--

TNA 26 มิ.ย. 2017 10:16:00

คьюโขม่งข่าวเช้า (BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560



- งาน Power Mall Electronica Showcase
- กยท.หนุนชาวสวนยางสร้างนวัตกรรม
- ทช.เปิดถนนเชื่อมเขื่อนรัชชประภาหนุนท่องเที่ยว
- สัมภาษณ์สุกิจ อุดมศิริกุล กก.ผจก.- หน.ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์
กิมเอ็ง
- สัมภาษณ์สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช รอง กก.ผจก.บล.โกลเบล็ก



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 27 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว สถานการณ์ยาง

สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 51.08 ปรับตัวลดลง 1.01 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 53.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.99 บาท/กก. เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายสาขาออกมาสนับสนุนให้มีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ราคายางยังมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เงินเยนอ่อนค่าลง ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีภาวะฝนทิ้งช่วง

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



newsit <http://www.newsit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:13

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.

ทนายรัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางภายใน...



กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ ครั้งที่ 8/2560 เพื่อหารือแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นายธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. กล่าวว่า เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตระหนักถึงสถานการณ์ราคายางพาราที่มีความผันผวนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาราคายางพาราร่วงลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อราคายางพารา จึงอยากให้มีการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริงให้ได้ รับบทลงโทษ

"ในฐานะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 16 จังหวัด เพื่อให้คณะรัฐบาลเร่งรัดนโยบายส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใด และส่งผล

ในระยะยาว เพราะปัจจุบันมีการใช้ยางพาราในประเทศประมาณ 5 แสนกว่าตันต่อปี และทุกวันนี้ หลากๆ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการศึกษาและวิจัยจากสถาบันวิจัยยาง สถาบันการศึกษา ซึ่งมีนักวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ คิดค้น และสร้างขึ้น มาจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาทำถนน ที่มี การนำยางพาราผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้สร้างถนนภายในประเทศ จะสามารถช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ให้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรขอให้ทุกฝ่ายผลักดันกระบวนการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้ มีการใช้ยางมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต" นายธีระชัย กล่าว

รหัสข่าว: I-170628000231

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tels. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 28 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23438

หน้า: 14(ขวา)

Col.Inch: 15.93 Ad Value: 13,540.50 PRValue (x3): 40,621.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.พัฒนายางGMPเปิดตลาดระดับพรีเมียมก้าวสู่ผู้นำมั่นใจเพิ่มรายได้-คุณภาพชีวิต...

กยท.พัฒนายางGMPเปิดตลาดระดับพรีเมียม ก้าวสู่ผู้นำมั่นใจเพิ่มรายได้-คุณภาพชีวิตยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 ดร.วิรัช สุข
สะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ยางพารา โดยเฉพาะยางแผ่นรมควัน
มีการผลักดันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice)
เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐาน
ยางแผ่นรมควันของไทยสู่ระดับ pre
mium grade ซึ่งจะสามารถขายได้ใน
ราคาสูงกว่ายางแผ่นรมควันทั่วไปประ
มาณ 3-7 บาทต่อกิโลกรัม และที่สำคัญ
หากสินค้ามีคุณภาพจะต้องมีตลาดรองรับ
อย่างแน่นอน

โดยขณะนี้ตลาดจำนวนมากที่

ต้องการยางที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำไป
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือใช้
งานทางด้านวิศวกรรม และอื่นๆ เช่น
ยางรองคอกสะพาน ยางล้อเครื่องบิน
ยางล้อรถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์
ล้อรถโฟล์คลิฟท์ ยางปูพื้นสนามกีฬา
รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา เป็นต้น นอก
จากนี้ กยท. ยังมีแผนที่จะขยายตลาด
ยางมาตรฐาน GMP โดยจะเปิดตลาด
ในยุโรปประมาณปลายปี 2560 นี้
ซึ่งการยกระดับคุณภาพยางสู่มาตรฐาน
GMP ดังกล่าว จะเป็นก้าวสำคัญของ
ไทยที่จะขึ้นสู่ความเป็นผู้นำการผลิต
ยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโลก
ในอนาคต และจะช่วยยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาว
สวนยางอย่างยั่งยืน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบน่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 28 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21708

Col.Inch: 15.17 Ad Value: 24,272

ภาพขาว: ใช้ซองดี

หน้า: 23(บน)

PRValue (x3): 72,816

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ใช้ซองดี วิชา เคื่อนติง ประธานกลุ่มชาวสวนยางบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ขานรับนโยบายการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการใช้กรดหอยค่างไอรมิกผสมเสร็จพร้อมใช้ผลิต
ยางก้อนถ้วย โดยเลือกใช้กรดหอยค่างเพิ่มประสิทธิภาพ "ตราแดง" ของ บมจ.ทรไทยไซโซ จก. ซึ่งยาง
ไม่เหม็น/หน้าขางไม่คายน้ำ โดยจัดแนะนำแก่เกษตรกร.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 28 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21708

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 7.85

Ad Value: 12,560

PRValue (x3): 37,680

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เปิดทางเงินประมูลยาง



เปิดทางเงินประมูลยาง : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.60 จะเรียกประชุมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อหามาตรการแก้ไขยางพาราลดค่าว่าเงินหนักถึงไหนแล้วส่วนกรณี 2 บริษัทจีนคือ บริษัท ซิโนเคมี (SINOCEM) และบริษัท ไชน่าโกล์เทนเรซินเบอร์อินดิสตรีกู๊ป จำกัด (บจก.) ที่เคยผิดสัญญาส่งมอบยางพารากับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั้น หากยังไม่มีการขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) 2 บริษัทนี้ยังคงสามารถเข้ามาซื้อขายยางพารากับ กยท.ได้ เพราะหากมีการผิดสัญญาไม่มารับยาง กยท.ต้องมีกติกาปรับหรือลงโทษตามสัญญานั้นๆอยู่แล้ว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/บทความ-การบ้าน

วันที่: พุธ 28 มิถุนายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24730

หน้า: 10 (ล่างขวา)

Col.Inch: 32.84 Ad Value: 72,248

PRValue (x3): 216,744

คลิก: 111

คอลัมน์: เล่นกับไฟ: แก้ปัญหายางพารา แก้ที่เพิ่มมูลค่า



แก้ปัญหายางพารา แก้ที่เพิ่มมูลค่า

เท่าที่ระลึกชาติได้แทบไม่มีรัฐบาลไหนไม่เผชิญปัญหาราคายางพารา เพราะขึ้นลงรูบวบเป็นได้ตั้งแต่โลกเริ่มละ 170 บาทแล้วตั้งพุทธามที่ 50 บาท เรื่องเศร้าก็ช่วงเวลาขาขึ้นสั้น แต่ขาลงยาว อย่างช่วงนี้เป็นข่าวร้ายชาวสวนยางร้องโอดโอย เตือนครั้นหนักได้แก่ผู้กรีดน้ำยางสดขายรายวัน ราคาไหลลงเมื่อวันก่อนก็โลกริมละ 44 บาทโดยมีแนวโน้มลงได้อีก จึงมีข่าวกดดันกระทรวงเกษตรฯและการยางแห่งประเทศไทยหามาตรการช่วยเหลือ โดยประธานบอร์ดก็พลเอกที่ลุงตู่ส่งมาดูแลตอนนี้ถึงวาระรัฐบาลศสช.แสดงศักยภาพในการบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวสวนยาง เพราะเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุน

วิกฤตราคาวันไปเวียนมายืนยันได้ 1 ข้อ ทางแก้เสนอกันมาเพื่อจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา การนำน้ำยางไปผสมยางมะตอยก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ฯลฯ ไม่จับต้องได้จริง ปัญหาเค็มยังอยู่ครบ

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง, หาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำและขาดเสถียรภาพกำลังก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นก่อนคือเมืองยางหรือ Rubber City สำหรับนักท่องเที่ยวที่พืดยา

เข้าใจยากมากประเด็นว่าด้วยการเพิ่มมูลค่าเพราะว่ากันมา 20-30 ปีกลีบลมๆแล้งๆ ไม่น่าเชื่อครับ เราเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแต่ขายในรูปแบบแปรรูปขั้นต้นเท่านั้น เช่น ยางแผ่นรมควันซึ่งมากกว่าครึ่ง แล้วยังมีทั้งยางแผ่นผึ่งแห้ง น้ำยางข้น

ประเทศผู้ซื้อเจ้าใหญ่อย่างจีนเขาก็เอายางของเราไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย แล้วก็ย้อนเอามาขายให้ในราคาที่สูง เป็นต้นว่า ยางรถยนต์

การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก็ต้องทำกัน เรียก ร้องรัฐบาลไฟฟ้กลับไปทำงานจัดซื้อเพื่อคั้นราคาโดยนำน้ำยางไปผสมยางมะตอยทำถนนซึ่งผ่านการวิจัยและทดลองจริงมาแล้ว

หลายสถาบัน บริษัทเอกชนเขาก็พัฒนาส่วนของเขา ที่ขาดคือแรงหนุนจากภาครัฐบาล

และสำคัญยิ่งกว่าได้แก่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า อันนี้บริหารจัดการสถานการณ์ยางพาราได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เล่าให้ลุงตู่ฟังว่าวงการก่อสร้างบ้านและรีสอร์ทไม่สวยๆ เขานิยมแผ่นหลังคาที่เรียกชิ่งเกิดนำเข้าจากจีน อเมริกา แคนาดา ทำจากแอสฟัลต์ซึ่งสวยงาม, ทนทานและช่วยทำความเย็นภายในบ้าน น่าสนใจหากเรานำยางพาราพัฒนาเป็นวัสดุเพื่องานก่อสร้างเช่นแผ่นหลังคา น่าจะสวยและทนไม่แพ้ยางมะตอย

อีกหลายๆอย่างทางจีนผลิตส่งมาขายบ้านเรา ดูแล้วเรามีความพร้อมทำได้เองด้วยวัตถุดิบที่เรามี ก็ยางพาราที่แหละ แทนการขายเป็นยางแผ่นรมควันแบบเดิม

ตลอดตามปีของรัฐบาล ผมว่าท่านได้ค้นถึงคนรู้จริงมาร่วมงานน้อยเพราะเน้นใช้บริการเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องนักรบ จะผลักดันผลงานให้เกิดก็สู้กันแล้วกันอีก, ครั้นแล้วครั้งเล่า?

แมงเมา
mangmoa49@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินสายลงพื้นที่ 7 เขต ทั่วประเทศ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ การใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา

การยางแห่งประเทศไทย เร่งลงพื้นที่ 7 เขต ทั่วประเทศ ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน จากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) (5) และ (6) แก่เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทันที เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนายางฯ ตามวัตถุประสงค์พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558



ดร.อี๊ด อึ้งสาสะนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย

ดร.อี๊ด อึ้งสาสะนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ดำเนินการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) (5) และ (6) พร้อมประกาศใช้แล้วทันที เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการจากกองทุนดังกล่าว ซึ่งการลงพื้นที่ กยท. 7 เขต ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้สามารถดำเนินการได้ทันที และเกษตรกรต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และกองทุนฯ นี้ได้จริง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้มีการกำหนดให้กองทุนพัฒนายางพารา ใช้ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้สามารถรับสิทธิ์และสวัสดิการตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับตารางกิจกรรมลงพื้นที่ชี้แจง สืบค้นที่ผ่านมา เริ่มแรกที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่ชี้แจงจังหวัดอุดรธานี และมีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่จังหวัดระยองตามลำดับ โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ใกล้เคียงบ้านท่าน

“เกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเข้าใจ เข้าถึงสิทธิ์ และสวัสดิการจากกองทุนพัฒนายางพารา ซึ่ง กยท. มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และดำเนินการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ และชี้แจงถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และวิธีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ดร.อี๊ด กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าลงพื้นที่ 7 เขต ชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา



1 of 1

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 27 มิ.ย. 2560 เวลา 19:02:24 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กยท. เดินหน้าลงพื้นที่ กยท. 7 เขต ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) (5) และ (6) เน้นย้ำสามารถดำเนินการได้ทันที เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนายางพารา ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ดำเนินการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) (5) และ (6) พร้อมประกาศใช้แล้วทันที เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากกองทุนดังกล่าว ซึ่งการลงพื้นที่ กยท. 7 เขต ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้สามารถดำเนินการได้ทันที และเกษตรกรต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และกองทุนฯ นี้ได้จริง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้มีการกำหนดให้กองทุนพัฒนายางพารา ใช้ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้สามารถรับสิทธิและสวัสดิการตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

สำหรับตารางกิจกรรมลงพื้นที่ชี้แจง สัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มแรกที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา จากนั้นเป็นการลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 26 มิ.ย. 60 อุบลราชธานี 28 มิ.ย. 60 เชียงใหม่ 30 มิ.ย. 60 สุราษฎร์ธานี 3 ก.ค. 60 นครศรีธรรมราช 5 ก.ค. 60 และ ระยอง 18 ก.ค. 60 ตามลำดับ เกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ใกล้บ้านท่าน

“เกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเข้าใจ เข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการจากกองทุนพัฒนายางพารา ซึ่ง กยท. มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และดำเนินการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ และชี้แจงถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และวิธีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

รหัสข่าว: I-170628000242

หน้า: 1 / 1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อบต.ออนไลน์ <http://www.orbotonline.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60
ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

Category: เกษตร

Published on Monday, 26 June 2017 21:53

Hits: 3538



กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

นายธีรวัช ภูษตะฮาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางผันผวนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กยท.ได้เชิญผู้ประกอบกิจการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกยางใหญ่อีก 2 บริษัท คือ บมจ. ไทยอ้อยยางพารา และ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท โหนหนาน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซีโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะเดียวกันจะ

เน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้วยางยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต

"สิ่งสำคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะนำว่าควรมีการแยกตลาดออกมา อย่าเอาสองตลาดมาพันกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวกำหนดการซื้อขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 ตลาด ให้มีความชัดเจน" นายธีรวัช กล่าว

ส่วนการหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งใหม่และต่างประเทศ ได้หารือไปประเด็นปัญหาสำคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.การใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท. เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ

2.รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางในภาครัฐมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH-TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ ทั้งนี้ กยท.พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ผู้สนใจล้อยางแบบแบรินด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้

และ 3.ระบบตลาดภายในประเทศ กยท.ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท.ได้เดินหน้านำผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ชัยสมรภูมิ <http://www.chaisamorapum.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10:01

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60
ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

Category: เกษตร

Published on Monday, 26 June 2017 21:53

Hits: 3540



กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนุนตลาด

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางผันผวนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กยท.ได้เชิญผู้ประกอบการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บมจ. ศรีตรังแอนด์อินซินดัลทรี (STA), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่อีก 2 บริษัท คือ บมจ. ไทยอ้อยยางพารา และ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท โทหนาม (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซีโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะเดียวกันจะ

เน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้วยางยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต

"สิ่งสำคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะนำว่าควรมีการแยกตลาดออกมา อย่าเอาสองตลาดมาทับกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวกำหนดการซื้อขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 ตลาด ให้มีความชัดเจน" นายธีรัช กล่าว

ส่วนการหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งในและต่างประเทศ ได้หารือในประเด็นปัญหาสำคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ 1. การใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท.เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ

2. รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปัจจุบันประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางในภาครัฐมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบนด์ TH-TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดิสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ ทั้งนี้ กยท.พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ผู้สนใจล้อยางแบนด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้

และ 3. ระบบตลาดภายในประเทศ กยท.ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท. ได้เดินหน้านำผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้าเว็บไซต์ <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:41

หัวข้อข่าว: ลีกลับสนามข่าว

Rating: ★★★★★

Site Value: 30,000

PRValue (x1): 30,000

ลีกลับสนามข่าว : 27 มิถุนายน 2560



กก... หลังคำสั่งแต่งตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เกิดมีปัญหาขลุมน ต้องถอยกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผิดพลาด เพราะคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหมดอายุก่อนมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเพียง 2 วัน ส่งผลกระทบกับตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับ "รองอธิบดี ดีเอสไอ-ผู้บัญชาการสำนักคดี-ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ" ที่ต้องกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมกันเป็นแถว เมื่อปลัดกระทรวงยุติธรรม "วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ" เข้ายกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว เปิดทางให้เดินทางมากระบวนการใหม่ให้เสร็จภายใน 1 เดือนครึ่ง...ซึ่งขณะนี้เดินทางกระบวนการไปแล้ว และคาดเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม...งานนี้ แ่วมาจากกระจอกข่าวสาวประจำกระทรวงยุติธรรมว่า หลังเกิดปัญหา หันปลัดฯวิศิษฐ์ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อ เมื่อเจอะหน้าน้องๆนักข่าว หันปลัดฯให้เหตุผลว่า "ผมรู้ พวกเราต้องการข่าวนี้ ถ้าผมไม่ให้สัมภาษณ์ เดียวพวกคุณก็จะกระหน่ำโทรศัพท์มาหาผม ขอสัมภาษณ์ ต้องรับโทรศัพท์นับสิบๆ สายแน่ เงินผมลงมาให้สัมภาษณ์เต็มที่เลย จะได้พร้อมๆกันทุกคน..."...ทำเอากระจอกข่าวประจำกระทรวงปรบมือรัวแบบยาวๆ ให้ทีเดียว เพราะนอกจากไม่ต้องไปโทรศัพท์สัมภาษณ์ใครละที่สองที่ ที่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยังได้สอบถามกันละเอียด ทุกฝ่ายได้หายของใจกันไปเลย เรียกว่า ทั้งแหล่งข่าว คนทำข่าว และผู้บริโภคข่าวสารแสบปีก้นถั่วหน้า...กก



กก... ควันหลงความขลุมนในการแต่งตั้งดังกล่าว ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลที่ยืนดำรงตำแหน่ง แต่ต้องกลับตำแหน่งเดิมเท่านั้น ยังส่งผลให้หลายฝ่ายวิตกกังวล ต่อคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างน้อย 2 คดีคือ คดีเลี้ยงภาน้ำเข้ารถหรูในความรับผิดชอบของ "พี.ด.ท.ท.กรวิชัย ปานประภากร" และคดีก่อสร้างคฤหาสน์ 2 หลัง บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จ.พังงา ในความรับผิดชอบของ "พ.ด.ท.ประจวบ วงศ์สินิล" ที่ดำเนินมาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง...งานนี้ ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้ง "พ.ด.ท.กรวิชัย - พ.ด.ท.ประจวบ" ที่แม้ได้รับผลกระทบ แต่กำลังใจยังดี เดินทางสว่างคดีไม่หยุด...ทราบมาว่าพี.ด.ท.ท.กรวิชัย"ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประสานขอข้อมูลรถหรูเลี้ยงภาน้ำ ส่วน พ.ด.ท.ประจวบก็ลุยผู้มีอิทธิพลทางดินผืนป่าสมบัติชาติ...งานนี้ ก็เข้าใจได้นะว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเจตนา ดูเหมือนเป็นครั้งแรกของกระทรวงดาซึ่งที่มีปัญหาขึ้น ก็หวังจะเป็นครั้งสุดท้าย เดียวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทำงานจะขวัญหนีดีฝ่อ แบบว่าทำงานไป ต้องระวังเก้าอี้ไป คงไม่สนุกแน่...กก



กก...หลังสถานการณ์ราคายางตกต่ำต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนหนัก ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเป็นการด่วน ซึ่งมีการรวมตัวเดินสายเรียกร้องทั้งในพื้นที่ และเดินทางเข้า กรุง บกกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเลยไปหานายกฯ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ที่ทำเนียบฯ...หลังที่รัฐบาลหาหรือเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็มอบให้กระทรวงเกษตรฯหาทางช่วยเหลือชาวสวนยางเป็นการด่วน แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกร ซึ่งเผชิญความเดือดร้อน และประกาศเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้น...งานนี้ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำทิวของชาวสวนยางสร้างความปวดเคียรเวียนเกล้าให้กระทรวงเกษตรฯ เมื่อไปจีถามรมว.เกษตรฯ "บิ๊กฉัตร-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" หลายๆ ครั้งเข้า ถึงการที่แกนนำเกษตรกรจะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี เล่นเอารมว.ฉัตรชัยออกอาการหัวเสีย ก็เมื่อรมว.ชี้แจงเหมือนจะเข้าใจ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินสายไม่เลิก กระทั่งล่าสุด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) "ธิตีช สุขสะอาด" ลงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กยท.ในพื้นที่ เพื่อให้ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน แต่ก็ยังไม่วายไปเจอกลุ่มแกนนำเกษตรกร นำโดย "อุทัย สอนหลักทรัพย์" เจ้าตัวเลยต้องใช้ทีเด็ด กะชี้แจงให้เข้าใจกันเสียที โดยระบุว่า "ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่าสถานการณ์ราคาจากที่ลง และกำลังขยับตัวสูงขึ้น อาจไม่เร็วทันใจใคร ที่ราคาขยับขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ราคาปรับปรุฐาน และจะขยับตัวสูงขึ้น ให้เข้าใจตามนั้น"...แหมมม...(เห็นแต่น้ำอระบายน แต่ก็เป็นราคาขยับที่รอปรับปรุฐาน งงๆ แต่ก็โปรดเข้าใจตามนั้นละกันนะคร้าบ...กก



บ้านเมือง <http://www.banmuang.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:17

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯลุยเองแก้ปัญหาราคายางเมืองระยองสู่เสถียรภาพ



ผู้ว่าฯลุยเองแก้ปัญหาราคายางเมืองระยองสู่เสถียรภาพ

ผู้ว่าการยางฯ ลุยระยองทำความเข้าใจเกษตรกร พร้อมเดินทางแก้ปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพ พร้อมนำแผ่นยาง ที่ตัดจากการศึกษาวิจัย ผลิตรubber sheet ยางสร้าง สนามเด็กเล่น โรงเรียนชนบท



นาย ชีชีพ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า เดินทาง ลงพื้นที่ที่ จ. ระยอง โดย ได้ ลงพื้นที่ ที่ อ. บ้านค่าย เพื่อ ดู ความคืบหน้าในการ ส่งเสริมการโค่นต้น และ ปลุกพืชผลทางการเกษตรที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการแปรรูป ผลิตรubber sheet จากยางพาราในพื้นที่ ขณะเดียวกันยัง ได้ เดินทางไปทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยาง ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ. ระยอง จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา



ทั้งนี้ ยืนยันว่า ที่ผ่านมา ทาง รัฐบาลได้มีการ การ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ทาง กยท. ได้ มี แนวทางแก้ปัญหาราคายาง ร่วมกับภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ โดยได้ เตรียมประกาศตั้งพนักงาน กยท. ใช้อำนาจตาม มาตรา 41 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการ ผลักดันใช้ยางภายในประเทศให้เป็นรูปธรรม ด้วยการ เร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด

นอกจากนั้น การส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชน จะเป็นการร่วมมือและแรงจูงใจให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยาง ล้อประชารัฐ แบรินต์ TH -TYRE เป็นการใช้อย่างที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้ มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ และกยท. พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ ผู้สนใจล้อยางแบรินต์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท. ทั่วประเทศได้ พร้อมทั้ง ระบบตลาดภายในประเทศ กยท. ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความ เสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงเปิดตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา รวมทั้งผลักดันให้ มี ตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเสถียรภาพราคา ยางให้มากขึ้น

ผู้ว่า กยท. กล่าวอีกว่า ในการเดินทางมาจ.ระยองครั้งนี้ นอกจากมีการทำความเข้าใจกับเกษตรกรยังถือโอกาส จัด กิจกรรม CSR ปลูกยางสนามเด็กเล่น โดยนำแผ่นยางการการศึกษาวิจัยของ กยท. จัดทำพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา โดยคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมปลูกยางสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.ชะเมา จ.ระยองด้วยการนำบล็อกยางพารามา จำนวน 900 แผ่น มาปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่น คิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้อย่าง แท่ง STR 20 จำนวนประมาณ 1 ต้น มาเป็นวัสดุค้ำในการแปรรูปเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้ สำหรับบล็อกยางพาราที่นำ มาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมให้สนามเพื่อเป็น แหล่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา และประโยชน์ของยางพาราให้กับเยาวชน และคนในชุมชน ในขณะเดียวกัน ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน กยท. พร้อมนางงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย



FM 100.5 <http://www.news1005.fm>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:15

Site Value: 5.000

PRValue (x1): 5.000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผย

ความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังมีความต้องการสูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผย ความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังมีความต้องการสูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม

นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยกับคลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News network ว่าการประชุมของคณะทำงานด้านกลยุทธ์ระดับเจ้าหน้าที่ของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เห็นว่าความต้องการยางพาราในตลาดโลกยังมีความต้องการสูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ขณะที่ปริมาณยางของทั้ง 3 ประเทศรวมทั้งเวียดนามที่ออกมาขดและนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ฉะนั้นในมุมมองที่ประชุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนตลาดอยู่ แต่ปัญหาที่ราคายางตกต่ำหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากนำราคาไปเปรียบเทียบกับราคายางเมื่อ 2 เดือนที่แล้วที่มีราคาสูง จึงทำให้มองว่าราคาปรับลดลงไปมาก

อย่างไรก็ตามผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่าวันที่ 5-7 ก.ค.60 นี้ จะมีการระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของสภาไตรภาคียาง และบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรี ทั้งนี้หากจะมีความต้องการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกจะต้องเป็นการตัดสินใจของระดับรัฐมนตรี



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:18

หัวข้อข่าว: กยท.ตั้งเป้าใช้ยางในประเทศปีนี้เพิ่ม 2 แสนตัน

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

Site Value: 10,000

กยท.ตั้งเป้าใช้ยางในประเทศปีนี้เพิ่ม 2 แสนตัน

หมวดข่าว: เศรษฐกิจ วันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 15:42:13 น. จำนวนผู้ชม : 427

ในช่วงราคายางตกต่ำขณะนี้ มาตรการสำคัญที่จะถูกเร่งนำมาใช้ คือ การใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่ทางเกษตรกรและภาครัฐต่างยอมรับ โดยคาดหวังว่าจะมีการใช้ยางเพิ่มขึ้นในปีนี้ได้ 200,000 ตัน